

Source : ข่าวหุ้น

Date : 4 ต.ค. 2560 Page : 11

No : 60342918

SUPER แจ้างบ.ย่อยได้เงินก้BAY

● ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 9.9 MW เพิ่มรายได้ 400 ล้าน/ปี

SUPER ประกาศ 5.กรงศรีอยุธยา ปล่อยกให้ "กรีน พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี" บ.ย่อย SUPER วงเงิน 945 ล้านบาท ลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ ขนาด 9.90 MW ก่อสร้างแล้วกว่า 80% จ่อ COD ภายในปีนี้ คาดโกยรายได้กว่า 400 ล้านบาท/ปี

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์บล็อก จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า บริษัท กรีน พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (GREEN POWER) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ SUPER ได้รับเงินสินเชื่อ (Project Financing) จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เป็นจำนวน 945 ล้านบาท เพื่อรองรับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะอุตสาหกรรม จังหวัดสระแก้ว ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสูงสุด 9.90 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในอัตรา 9 เมกะวัตต์ การก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% คาดว่าดำเนินการขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในสิ้นปีนี้ โดยวางเป้าหมายรายได้กว่า 400 ล้านบาทต่อปี

"ปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าขยะในหลายพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่ ทั้งจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดปทุมธานี โดยในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสระแก้วจะเป็นโครงการแรกที่มีการ COD เร็วๆ นี้ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสการทำธุรกิจในด้านพลังงานทดแทน นอกเหนือจากพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบัน ผลักดันรายได้และกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น" นายจอมทรัพย์ กล่าว

ด้านแผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้าประมูลโครงการโซลาร์ฟาร์ม สหกรณ์, โครงการ SPP Hybrid ขนาดกำลังการผลิต 300 เมกะวัตต์ ที่เตรียมเข้ายื่นประมูลในเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งบริษัทคาดหวังได้รับประมาณ 20 เมกะวัตต์ ขณะที่การลงทุนในตลาดต่างประเทศก็คืบหน้าในการขยายการลงทุนทั้งใน

รูปแบบลงทุนและร่วมลงทุน

สำหรับปัจจุบัน SUPER มีใบอนุญาตขายไฟฟ้า 809 เมกะวัตต์ ดำเนินการ COD แล้วจำนวน 735 เมกะวัตต์ ถือเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียในขณะนี้ และคาดว่าสิ้นปีนี้จะใบอนุญาตขายไฟฟ้า (PPA) มากกว่า 809 เมกะวัตต์ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า SUPER มีทิศทางผลกำไรในช่วงครึ่งปีหลังยังคงสดใส โดยโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม ขนาดกำลังการผลิตกว่า 730 เมกะวัตต์ ยังคงทำงานเต็มเวลา ขณะที่โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มใหม่ ขนาดกำลังการผลิต 26 เมกะวัตต์ ก็น่าจะ COD ในปีนี้ จึงยังคงประมาณการกำไรปีนี้ไว้ที่ 1,630 ล้านบาท ขยายตัว 5 เท่าตามเดิม จึงคงน้ำหนัก "ซื่อเก็งกำไร" ราคาเป้าหมาย 1.42 บาทต่อหุ้น โดยการปรับประมาณการจะเกิดขึ้นเมื่อมีอัปไซด์ (upside) ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้ว ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้ว 70% ซึ่งผู้บริหารเชื่อจะ COD ภายในปีนี้ และตั้งเป้ารายได้ราว 440 ล้านบาทต่อปี บนอัตรากำไรสุทธิราว 30%

2.แผนจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure funds) มูลค่า 10,000 ล้านบาท คืบหน้าไปมากแล้วกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตั้งเป้ายื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ได้ภายในปีนี้ ก่อนเสนอขายในปีหน้า. 3.เตรียมร่วมประมูล SPP Hybrid 300 เมกะวัตต์ เดือน

ต.ค.นี้ บริษัทคาดหวังไว้ 20 เมกะวัตต์ จากโครงการ จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย โดยผู้บริหารจะใช้ส่วนผสมโซลาร์ฟาร์มร่วมกับโรงไฟฟ้าชีวมวล

4.การรีไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกู้ระยะ

ยาว 20,000 ล้านบาท อยู่ระหว่างทำ Credit rating คาดเสร็จในปีนี้จะก่อนจะเลือกเครื่องมือทางการเงินถัดไป โดยคาดดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง 1% จะส่งให้กำไรเพิ่มขึ้น 300 ล้านบาทต่อปี และ 5.การลงนามความร่วมมือ (MOA) โครงการพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิต 700 เมกะวัตต์ คาดจะได้ PPA เฟสแรก 100 เมกะวัตต์ปลายปีนี้ และจะ COD ในปี 2562 ■



จอมทรัพย์ โลจายะ